

ประจำวันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2556

ไฟเขียวจำหน่ายข้าวปี'56/57 วงเงิน 2.7 แสนล.

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กขช.) เรื่องหลักเกณฑ์การรับจำหน่ายข้าวในโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกฤดูการผลิตปี 56/57 โดยใช้วงเงินงบประมาณที่ 2.7 แสนล้านบาท

โดยโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกเจ้าหน้าปี ฤดูการผลิต ปี 56/57 จะรับจำหน่ายที่ราคา 15,000 บาท/ตัน จำกัดวงเงินรับจำหน่ายไว้ที่ไม่เกิน 3.5 แสนบาท/ครัวเรือน เริ่มต้นตั้งแต่ ต.ค.56-ก.พ.57 ส่วนโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปรัง ฤดูการผลิตปี 47 จะรับจำหน่ายที่ราคา 13,000 บาท/ตัน จำกัดวงเงินการรับจำหน่ายไว้ที่ไม่เกิน 3 แสนบาท/ครัวเรือน [ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

ข้าวล้นสต็อก 10 ล้านตัน 'พาณิชย์'หน้ามืด! เร่งใช้ 5 ช่องทางระบาย

นายทิมมพร นาทวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงอยู่ระหว่างการเร่งระบายข้าวในสต็อกเพื่อรองรับการรับจำหน่ายข้าวรอบใหม่ที่จะเริ่มในเดือนตุลาคม 2556 นี้ ล่าสุดมีการพูดคุยการซื้อขายข้าวกับประเทศมาเลเซีย คาดจะได้ความคืบหน้าในเดือนกันยายนนี้ นอกจากนี้มีการเซ็นสัญญาเพื่อส่งออกข้าวไปประเทศอิหร่านจะมีการส่งมอบได้ในเดือนตุลาคม 2556 ปริมาณ 2.5 แสนตัน

พร้อมยืนยันว่าขณะนี้ข้าวในสต็อกข้าวของรัฐบาลมีอยู่ต่ำกว่า 10 ล้านตันแล้ว เนื่องจากขณะนี้กรมได้มีการเร่งระบายข้าวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้เชื่อว่าจะสามารถระบายข้าวได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะได้มีการเร่งระบายข้าวผ่าน 5 แนวทาง คือ 1.การเปิดประมูลทั่วไป 2.การขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) 3.การขายผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) 4.การขายข้าวภายในประเทศผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 5.การเปิดให้เอกชนเข้ามาซื้อโดยตรง

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้รัฐวิสาหกิจต่างประเทศและบริษัทในต่างประเทศ สามารถเข้ามาซื้อโดยตรงกับรัฐบาล โดยจะนำไปที่ประชุม คณะนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กขช. พิจารณาภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ เพื่อเป็นการเร่งระบายข้าวในสต็อกให้เร็วขึ้นซึ่งจะมอบหมายให้ องค์การคลังสินค้า (อคส.) เป็นผู้เจรจาในการซื้อขายข้าว โดยที่ผ่านมาหลังจากการระบายข้าว ได้มีการคืนเงินให้กับทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปแล้วทั้งสิ้น 1.4 แสนล้านบาท ขณะที่ในสิ้นปีนี้ตั้งเป้าว่าจะคืนเงินให้กับทาง ธ.ก.ส. 2.2 แสนล้านบาท

รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวอีกว่า การส่งออกข้าวตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 มียอดส่งออกข้าวปริมาณ 4.02 ล้านตัน โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 700 กว่าเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นราคาที่สูงเป็นประวัติการณ์ โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,828 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินบาทมูลค่า 84,000 ล้านบาท และภายในเดือนกันยายนนี้ ก็จะมีการกระตุ้นการส่งออกข้าวเพิ่มมากขึ้น

โดยในช่วงที่ผ่านมานับตั้งแต่ นายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เข้ามารับหน้าที่ในกระทรวงพาณิชย์ มีการเปิดประมูลเป็นการทั่วไป 3 ครั้ง ซึ่งสามารถระบายข้าวไปได้ประมาณ 2.2 แสนตัน แบ่งเป็นข้าวสารประมาณเกือบ 1 แสนตัน และข้าวเปลือกปริมาณ 1.2 แสนตัน

อย่างไรก็ตามยอมรับว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการเอกชนสนใจเข้าร่วมค่อนข้างน้อย เป็นผลมาจากที่มีการเปิดโกดังข้าวเพื่อใช้ประมูลในหลายพื้นที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ที่จะเข้าร่วมประมูล รวมทั้ง ชนิดข้าวที่ยังไม่มี

ความหลากหลาย ซึ่งกรมได้มีการแก้ปัญหาแล้ว โดยเปิดชนิดข้าวเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มีชนิดข้าวที่หลากหลายในการ
ประมูล เพื่อเป็นการจูงใจให้เอกชนเข้าร่วมประมูลมากขึ้น

มีรายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีมติเห็นชอบ
กำหนดเพดานการรับจำนำข้าวเปลือกในปีการผลิต 2556/2557 ทั่วประเทศ และนาปรัง โดยการรับจำนำข้าวนาปีที่จะ
เริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยรับจำนำข้าวเปลือกเจ้า ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ราคาตัน
ละ 15,000 บาท สามารถนำข้าวมาเข้ารับจำนำได้ไม่เกิน 350,000 บาท/ครัวเรือนขณะที่ราคาปรับจำนำข้าวเปลือก
หอมมะลิ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 อยู่ที่ตันละ 20,000 บาท ส่วนการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ความชื้นไม่เกิน
ร้อยละ 15 ราคาตันละ 13,000 บาท จำกัดวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท/ครัวเรือน ทั้งนี้ใช้กรอบงบประมาณที่
270,000 ล้านบาท คาดว่าจะมีข้าวร่วมโครงการทั้ง 2 รอบที่ 18 ล้านตัน

[ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า](#)

พาณิชย์เดินทางเรียกความเชื่อมั่นข้าวหอมมะลิไทย

นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ จะเข้าร่วมงาน China-ASEAN
Expo ครั้งที่ 10 ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 3-6 ก.ย.56 โดยจะจัดกิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทย เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของข้าวหอมมะลิไทยให้กับผู้ซื้อ ผู้นำ
เข้า และผู้บริโภคชาวจีน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้จีนมีการนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยเพิ่มมากขึ้น

“ผลจากการที่ข้าวไทยมีราคาสูงขึ้น ทำให้ผู้นำเข้าจีนบางรายนำข้าวชนิดอื่นมาผสมกับข้าวหอมมะลิไทย
ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทย และยังมีข้าวจากประเทศอื่น ๆ
เช่น เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลี เข้ามาทำตลาด ทำให้ผู้บริโภคชาวจีนมีทางเลือกมากขึ้นในการบริโภคข้าว กรมฯ จึงเข้าไป
ฟื้นฟูความเชื่อมั่นข้าวหอมมะลิไทยในตลาดจีน” อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าว

ปัจจุบัน จีนเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่อันดับหนึ่งของโลก โดยผลิตข้าวได้ปีละ 130-137 ล้านตันข้าวสาร แต่
ผลผลิตที่ได้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค ทำให้ต้องนำเข้าข้าวเพื่อเพิ่มสต็อกภายในประเทศ โดยกระทรวง
เกษตรของสหรัฐฯ (ยูเอสเอฟดีเอ) ประมาณการว่า ในปี 55/56 และปี 56/57 จีนจะนำเข้าข้าวปีละ 3 ล้านตัน โดย
แหล่งนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เวียดนาม ปากีสถาน ไทย ลาว

[ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์](#)

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเผยยอดส่งออกข้าวไทย 7 เดือน ยังติดลบต่อเนื่อง

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยสรุปสถานการณ์ส่งออกและคาดการณ์การส่งออกข้าวในช่วง 7 เดือนแรกของปี
2556 (มกราคม-กรกฎาคม) มีปริมาณทั้งสิ้น 3.61 ล้านตัน มูลค่า 75,350 ล้านบาท โดยที่ปริมาณส่งออกลดลงร้อยละ
5.1 และมูลค่าส่งออกลดลงร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่มีการส่งออกปริมาณ 3.8 ล้านตัน
มูลค่า 79,810 ล้านบาท โดยประเทศผู้นำเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย 1.อิรัก ปริมาณ 576,494 ตัน 2.
เบเนิน ปริมาณ 442,776 ตัน 3. สหรัฐอเมริกา ปริมาณ 218,709 ตัน 4.ญี่ปุ่น ปริมาณ 206,223 ตัน 5.ไอวอรีโคสต์
ปริมาณ 193,585 ตัน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในช่วง 7 เดือนปริมาณการส่งออกข้าวจะไม่ได้นัก แต่ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา การ
ส่งออกข้าวมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากเดือนก่อน เนื่องจากมีการส่งมอบข้าวขาวให้แก่ประเทศอิรักและ
อิหร่านเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน โดยจะเห็นได้ว่าในเดือนก่อนมีการส่งออกข้าวขาวเป็นจำนวนกว่า 330,000 ตัน
ขณะเดียวกันก็มีการส่งออกข้าวหนึ่งไปยังประเทศเบเนิน แอฟริกาใต้ และเยเมนเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเช่นเดียวกัน โดย
ในเดือนที่ผ่านมาได้มีการส่งออกข้าวหนึ่งประมาณ 150,000 ตัน ส่วนข้าวหอมมะลินั้นยังคงมีการส่งออกอย่างต่อเนื่องไป
ยังตลาดหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา ฮองกง กานา และไอวอรีโคสต์

สำหรับภาวะการค้าข้าวในตลาดการค้าปกติ นั้น ราคาข้าวภายในประเทศปรับตัวอ่อนลงประกอบกับภาวะค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกนั้น ได้ส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกปรับตัวลดลงด้วย โดยในขณะนี้ ราคาข้าวของไทยห่างจากประเทศคู่แข่งประมาณ 60 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน โดยราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม (ข้อมูลจาก ORYZA.COM) อยู่ที่ระดับ 380-390 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน (เป็นราคาที่ต่ำที่สุดในตลาด) ขณะที่อินเดียเสนอขายข้าวขาว 5% ที่ 410-420 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานเสนอขายที่ 400-410 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน (เอฟโอบี) ในขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของไทยอยู่ที่ 442 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน (เอฟโอบี) (ราคาประกาศโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ณ วันที่ 28 ส.ค.2556)

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ตลาดยังคงเป็นของผู้ซื้อ เพราะทั้งอินเดียและเวียดนามยังคงมีสต็อกข้าวค่อนข้างมากและมีการส่งออกอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผู้ซื้อจะซื้อข้าวไว้สำหรับพอใช้ในระยะเวลาหนึ่ง และบางส่วนได้ชะลอการซื้อข้าวเพื่อรอดูทิศทางราคาข้าวในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ในเดือนสิงหาคมนี้ คาดว่าปริมาณส่งออกจะอยู่ที่ประมาณ 550,000 ตัน เนื่องจากในช่วงนี้ราคาข้าวของไทยได้ปรับตัวลดลงทำให้ช่องว่างระหว่างราคาข้าวไทยและประเทศคู่แข่งเริ่มแคบลง ประกอบกับภาวะค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อการส่งออกมากขึ้น ในขณะที่รัฐบาลยังคงมีนโยบายที่จะระบายข้าวจากสต็อกรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ภาวะอุปทานข้าวที่เคยดึงตัวผ่นคลายลง โดยคาดว่าจะการส่งออกข้าวของไทยในช่วงนี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดหลักของข้าวหอมมะลิยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ฮ่องกง ขณะที่ตลาดข้าวขาวยังคงเป็นประเทศอิรัก อิหร่าน และญี่ปุ่น และตลาดข้าวหนึ่งยังคงเป็นประเทศเบนิน แอฟริกาใต้ และเยเมน

ที่มา สำนักข่าวไทย

“พาณิชย์” นำร่องเปิดบวที่สุวรรณภูมิ สนามบินเชียงใหม่ ขยายข้าวถุงที่ระลึกให้นักท่องเที่ยว

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ประสานงานไปยังบริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. เพื่อขอพื้นที่จัดทำเป็นซุ้มสำหรับการวางจำหน่ายข้าวสารที่ทำเป็นของที่ระลึกสำหรับจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ตามนโยบายของนายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ให้พื้นที่มาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำซุ้มให้สวยงาม และคาดว่าจะเปิดขายข้าวถุงที่ระลึกได้ประมาณเดือนก.ย.2556 นี้ เบื้องต้นจะมีที่สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเชียงใหม่ และจะเพิ่มที่สนามบินดอนเมืองและสนามบินภูเก็ตต่อไป

สำหรับข้าวถุงที่จะนำไปจำหน่ายเป็นของที่ระลึก จะมีการจัดทำแพคเกจจิ้งอย่างสวยงาม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวถุง โดยเบื้องต้นจะมีข้าวหอมมะลิไทยและข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เพราะสามารถที่จะโปรโมตสะท้อนถึงความ เป็นไทยได้ เพราะข้าวทั้ง 2 ชนิดเป็นข้าวคุณภาพชั้นดีของไทย และผลิตได้จำกัด

“ข้าวหอมมะลิไทย แต่ละปีผลิตได้ไม่มาก ถือเป็นสินค้าพรีเมียม ถ้าซื้อไปเป็นของฝาก ก็ถือว่าได้ซื้อของที่ดี ที่สุดกลับไปฝากญาติพี่น้อง ฝากเพื่อนฝูง ส่วนข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ก็เป็นข้าวที่ตลาดมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม และใส่ใจในเรื่องสุขภาพ”นางศรีรัตน์กล่าว

อย่างไรก็ตาม หลังจากเปิดซุ้มจำหน่ายข้าวถุงที่ระลึก กรมฯ มีแผนที่จะประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย ได้รับรู้ว่าการมาเที่ยวเมืองไทย ของฝากสิ่งหนึ่งที่ควรซื้อกลับไป ก็คือ ข้าว เพราะข้าวเป็นวัฒนธรรมของไทย และไทยเป็นผู้ผลิตข้าวได้คุณภาพดีที่สุดในโลก การซื้อไปเป็นของฝาก ย่อมทำให้ ผู้บริโภครู้สึกว่าได้รับของที่มีคุณค่า รวมทั้งจะมีการจัดกิจกรรมโปรโมตอย่างต่อเนื่องด้วย

การจัดทำข้าวถุงเป็นของฝากดังกล่าว เป็นไอเดียของนายยรรยง ที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทย โดยผลักดันให้นำข้าวมาทำเป็นของที่ระลึกเพื่อขายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย ซึ่งจะช่วยในการสร้างชื่อเสียงให้กับข้าวไทย และกระตุ้นให้มีการบริโภคข้าวไทยเพิ่มมากขึ้น โดยมีแผนที่จะทำการประชาสัมพันธ์

ให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในไทย เมื่อนึกถึงของฝาก ก็ต้องนึกถึงข้าวหอมมะลิไทย เช่นเดียวกับ สินค้าโสมของเกาหลี ซ็อกโกแลตชาเขียวของญี่ปุ่น และดอกกล้วยไม้ของเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น

ทั้งนี้ นายบรรยงได้ให้นโยบายอีกว่า การตีไซ้รูปแบบข้าวถุงจะต้องแสดงถึงความเป็นไทย และมีการจัดทำรายละเอียดของข้าว ตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิต และให้สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทย รวมทั้งให้มีการโปรโมตสินค้าข้าวถุงที่ระลึกว่าเป็นของฝากจากประเทศไทย (Gift from Thailand)

[ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์](#)

พาณิชย์เผยผลแล็บชี้ข้าวไทยปลอดภัยไร้สารพิษ

นายบรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้าข้าวเสื่อมคุณภาพ (ศปชส.) ว่า จากการมอบหมายให้หน่วยงานประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมการค้าภายใน ร่วมกันเก็บตัวอย่างข้าวสารบรรจุถุงจากแหล่งจำหน่ายต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม เป็นต้นมา รวม 220 ตัวอย่าง ซึ่งผลการตรวจสอบวิเคราะห์สารตกค้างในข้าวสารบรรจุถุงสรุป ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 พบว่า ตรวจไม่พบสารสารฟอสฟีน เชื้อรา อะฟลาทอกซิน ใน 220 ตัวอย่าง ตรวจพบสารอินอแกนิคโบรไมด์ แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย (ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) จำนวน 130 ตัวอย่าง จึงยืนยันได้ว่าข้าวไทยปลอดภัยไร้สารพิษ และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยในเดือนกันยายนนี้ศูนย์ ศปชส. ยังจะทำงานต่อเนื่อง โดยจะลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบคุณภาพข้าวสารบรรจุถุงในจังหวัดใหญ่ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพโรงงานผลิตข้าวถุงในต่างจังหวัดเพื่อขยายพื้นที่ในการดูแลผู้บริโภคให้กว้างขวางมากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบครั้งนี้จะถูกนำไปยืนยันกับประเทศคู่ค้าหรือภาคเอกชนที่รัฐบาลดำเนินการเจรจาขายข้าวด้วยเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น เพราะระยะหลังการเจรจาขายข้าวมักมีประเด็นสอบถามจากคู่ค้าอยู่เสมอเกี่ยวกับคุณภาพข้าวไทยจากข่าวสารแฉงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเอง ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จึงขอความร่วมมือให้ผู้รับทราบเบาะแสข้อมูลมาที่กระทรวงพาณิชย์เพื่อจะทำการตรวจสอบ เกี่ยวกับการผลิตข้าวที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงกรณีปล่อยข่าวลือทำลายชื่อเสียงข้าวไทยด้วย ซึ่งความผิดกรณีผลิตข้าวที่ไม่ได้มาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการปล่อยข่าวลืออันเป็นเท็จผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี

ในส่วนกรณีที่ข้าวไทยถูกสหรัฐอเมริกาตีกลับ ปริมาณ 3.2 ตันนั้น จากการตรวจสอบ พบว่า ข้าวที่ถูกตีกลับดังกล่าวเป็นการส่งออกโดยบริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด ให้กับบริษัท เบสท์ฟู้ด เซอร์วิส อินคอร์ปอเรชั่นของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ซึ่งข้าวที่ส่งออกได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบสารเคมีและสารตกค้างโดย องค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐ หรือ USFDA และได้รับการรับรองว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ส่วนสาเหตุที่ข้าวถูกตีกลับ เนื่องจากบริษัทผู้ซื้อพบว่าข้าวมีกลิ่นผิดปกติ ดังนั้นในฐานะผู้ค้า บริษัท นครหลวงค้าข้าวจึงเรียกคืนข้าวดังกล่าวกลับทั้งหมด โดยความยินยอมของทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งหลังจากข้าวล็อตดังกล่าวถูกส่งกลับมาประเทศไทย สำนักงานองค์การอาหารและยาของไทย หรือ ออย.ได้สั่งอายัด และเก็บตัวอย่างกลับไปทดสอบวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน ซึ่งก็ไม่พบว่ามีสารเคมีตกค้างใดๆ ทั้งสิ้น จึงได้สั่งถอนอายัดและส่งคืนข้าวกลับไปยังบริษัทนครหลวงค้าข้าวเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมารีบร้อยแล้ว กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือว่าเป็นความผิดเพราะเป็นความยินยอมของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าต่อกัน

[ที่มา สำนักข่าวไทย](#)

แนวจำนำข้าวชานารายใหญ่อุฟ

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เปิดเผยว่าคณะกรรมการ เตรียมเสนอโครงการสงเคราะห์การทำนาของเกษตรกรต่อรัฐบาลในปีการผลิต 2557/58 เนื่องจากพบว่า โครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ทั้งโครงการรับจำนำข้าวปีการผลิต 2554/55 และ 2555/56 พบมีการทุจริตเกิดขึ้นมากมาย ทั้งขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร มีการสวมสิทธิ์รับจำนำ การเจรจาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี ทุกอย่างเป็นความลับ ไม่มีการยื่นยื่นเอกสารทุกชนิด การจัดทำข้าวบรรจุถุง ที่อ้างเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคมีการทุจริตทุกขั้นตอน เป็นต้น

สำหรับการจัดทำโครงการสงเคราะห์การทำนาของเกษตรกร เบื้องต้นจะเสนอให้มึงบสงเคราะห์เกษตรกรรายละไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 2 พันบาท และให้มีการประกันรายได้เกษตรกรที่ราคา 8 พันบาทต่อตัน (หักเปอร์เซ็นต์ความชื้น 15% และสิ่งเจือปนแล้ว) ในกรณีราคาข้าวเปลือกในตลาดต่ำกว่า 8 พันบาทต่อตัน ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าแทรกแซงให้เกษตรกรได้ที่ 8 พันบาทต่อตัน เช่นการชดเชยส่วนต่าง การตั้งโต๊ะรับซื้อข้าว รวมถึงมาตรการเสริมอื่นๆ อาทิ จัดหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 1-2 % หรือปลอดดอกเบี้ยสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ถือครองที่ดินไม่เกิน 15 ไร่

ทั้งนี้การลงทุนบสงเคราะห์ไร่ละ 2 พันบาท โดยให้ตามการถือครองที่ดินของเกษตรกรที่มีสิทธิ์จริงแต่ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ จะมีครัวเรือนทั่วประเทศ 3.5 ล้านราย พื้นที่ 41 ล้านไร่ รัฐบาลจะต้องลงทุนรวมทั้งสิ้น 8.2 หมื่นล้านบาท จะก่อเกิดรายได้รวมทั้งสิ้น 2.8 แสนล้านบาท (ที่ผลผลิต 0.60 ตันต่อไร่)

ขณะเดียวกันแหล่งข่าวยังเผยถึงผลการศึกษา โครงการจำนำข้าวเปลือกนาปี 2554/55 พบว่า มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน -30 พฤศจิกายน 2554 เข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งสิ้น 3.5 ล้านครัวเรือน พื้นที่รวม 65 ล้านไร่ ในจำนวนนี้เป็นเกษตรกรที่ทำนาปลูกข้าว ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ เข้ามีสัญญา จำนวน 6.1 หมื่นครัวเรือน มีพื้นที่ 1.06 ล้านไร่ และเข้าไม่มีสัญญา จำนวน 1.4 แสนครัวเรือน พื้นที่ 2.3 ล้านไร่ รวม 2.04 แสนครัวเรือน และพื้นที่รวม 3.3 ล้านไร่

นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบรายละเอียดครัวเรือนและพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2554/55 กับกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่า ชาวนาที่ถือครองที่ดิน ตั้งแต่ 1-15 ไร่ มีทั้งหมด 1.8 ล้านครัวเรือน มีพื้นที่ 15 ล้านไร่ ส่วนชาวนาที่ถือครองที่ดินมากกว่า 15 ไร่ มีทั้งหมด 1.7 ล้านครัวเรือน มีพื้นที่ กว่า 49 ล้านไร่ ขณะที่ข้อมูลจำนวนเงินที่เบิกจากใบประทวนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 มีจำนวนทั้งหมดทั่วประเทศ 8.6 แสนครัวเรือน วงเงินรวมทั้งสิ้น 1.18 แสนล้านบาท จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พบว่า ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินมากที่สุดให้กับกลุ่มชาวนาที่มีพื้นที่ถือครอง 51-100 ไร่ ซึ่งมีจำนวน 1.06 แสนครัวเรือน จำนวนเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท รองลงมา เป็นกลุ่มชาวนาที่มีพื้นที่ถือครองมากกว่า 100 ไร่ เข้าร่วม 1.7 หมื่นครัวเรือน จำนวนเงิน 1.1 หมื่นล้านบาท เปรียบเทียบกับชาวนาที่มีขนาดพื้นที่ถือครองมากที่สุดระหว่าง 5-10 ไร่ มีจำนวน 1.4 แสนครัวเรือน ธ.ก.ส.จ่ายเงินให้กลุ่มนี้ 5.5 พันล้านบาทเท่านั้น

ขณะที่นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ให้ความเห็นถึงกรณีการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) ที่มีนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมาได้ขอสรุปอนุมัติหลักเกณฑ์โครงการรับจำนำข้าวปีการผลิต 2556/57 โดยกำหนดราคาจำนำข้าวเปลือกเจ้า 100% ความชื้นไม่เกิน 15% ที่ตันละ 1.5 หมื่นบาท เงื่อนไขจำกัดวงเงินที่ 3.5 แสนบาทต่อราย มีผลทันทีวันที่ 1 ตุลาคม 2556 และข้าวเปลือกนาปรังปี 2557 ปรับราคาจำนำลงเหลือ 1.3 หมื่นบาทตัน จำกัดวงเงินที่ 3 แสนบาทต่อราย ส่วนข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว และข้าวหอมจังหวัด ยังคงราคาจำนำเดิม

"ทางสมาคมเห็นด้วยกับหลักเกณฑ์โครงการรับจำนำข้าวนาปี 2556/57 ที่ใช้หลักเกณฑ์เดิมตันละ 1.5 หมื่นบาท ปรับลดเพดานลง ยอมรับได้ แต่ข้าวนาปรัง ทั้งปรับลดราคาและลดเพดานปริมาณนั้นไม่เห็นด้วย เนื่องจากข้าวนาปรัง จะมีผลผลิตออกมาจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง หรือเขตชลประทาน ซึ่งยากให้ชาวนาได้รับ

อานิสงส์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่เกิดความแตกแยก หรือแยกครัวเรือนเพื่อขอรับสิทธิ์มากขึ้นในเรื่องนี้ยากให้มีความการทบทวน"

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-29 ส.ค. 2556 มีจำนวน 521,681 ตัน มูลค่า 223.844 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 29 ส.ค. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 4.583 ล้านตัน มูลค่า 1.966 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 10.1% และมูลค่าลดลง 13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 5.101 ล้านตัน มูลค่า 2.264 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

ทางด้านกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม (The Ministry of Agriculture and Rural Development) รายงานว่า ในช่วง 8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค.) ของปีนี้ เวียดนามส่งออกข้าวไปแล้วทั้งสิ้น 4.69 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 2,050 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณลดลง 15.7% และมูลค่าส่งออกลดลง 18.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ ราคาส่งออกยังคงตกลงเรื่อยๆ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยลดลงที่ 3.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในราคาเฉลี่ย 438.49 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ จีนยังคงเป็นลูกค้านำเข้าข้าวรายใหญ่ของเวียดนาม ด้วยนำเข้าทั้งสิ้น 1.47 ล้านตัน มูลค่า 609.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมีสัดส่วนเป็น 32.8% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเพิ่มขึ้นทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า 9.6% และ 6.8% ตามลำดับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ความต้องการข้าวเวียดนามจากตลาดอื่นๆ ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน สิงคโปร์เพิ่มขึ้น 62.8% อังกฤษ 23.1% กานา 28.4% และฮ่องกง 17.3% รายงานของสมาคมอาหารเวียดนาม ระบุว่าเวียดนามจะสามารถส่งออกข้าวได้ราว 7.5 ล้านตันในปีนี้ ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากการส่งออกในปี 2555 ที่ 7.72 ล้านตัน

สถานการณ์ราคาข้าวของเวียดนามสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงเพื่อดึงความสนใจจากผู้ซื้อ ท่ามกลางภาวะที่ผู้ซื้อจากต่างประเทศกำลังจับตามองไปที่การระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลไทย โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 380-390 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ลดลงจากระดับ 385-390 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 355-360 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบีลดลงจากระดับ 360-365 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อนเมื่อสัปดาห์ก่อนเช่นเดียวกัน

สมาคมอาหารเวียดนาม ได้เสนอไปยังรัฐบาลเพื่อขอให้ภาคเอกชนดำเนินการรับซื้อข้าวเพิ่มเติมอีก 300,000 ตัน เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในประเทศ โดยจะให้เริ่มรับซื้อตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. เป็นต้นไป และมีระยะเวลารับซื้อ 1 เดือน

ทั้งนี้ ในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. ที่ผ่านมา ผู้ส่งออกที่เป็นสมาชิกสมาคมอาหารได้รับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้จำนวน 1 ล้านตันข้าวสาร แต่จนถึงขณะนี้เวียดนามสามารถส่งออกข้าวจำนวนดังกล่าวได้เพียง 200,000-300,000 ตันเท่านั้น โดยในขณะนี้ผู้ส่งออกต้องแบกรับภาระขาดทุนจากการรับซื้อข้าวประมาณตันละ 30 เหรียญสหรัฐ เนื่องจากภาวะราคาข้าวในปัจจุบันปรับตัวลดลงมาก

ทั้งนี้ ในระยะยาวเวียดนามมีแผนการที่จะขยายตลาดข้าวไปยังตลาดใหม่ๆ เช่น ประเทศแองโกล่า และเคนยาในทวีปแอฟริกา ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้นำเข้าข้าวจากเวียดนามเป็นจำนวนมาก

ที่มา Riceonline.com

กัมพูชา

นาย Chan Sarun รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร (Agriculture Minister) คาดว่า ในปี 2556 กัมพูชาจะสามารถส่งออกข้าวได้มากถึง 400,000 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 205,000 ตันในปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากความต้องการในตลาดต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น และความพยายามของประเทศที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมข้าว รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรยังเชื่อว่าประเทศจะสามารถบรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวที่ 1 ล้านตันได้ในปี 2558

ทั้งนี้ การส่งออกในช่วงครึ่งปี กัมพูชาส่งออกข้าวไปแล้ว 176,000 ตัน โดยข้าวของกัมพูชาถูกจำหน่ายให้แก่ 49 ประเทศทั่วโลก ตามรายงานของรัฐบาล โดยประเทศผู้ซื้อข้าวรายใหญ่ 5 ราย คือ โปแลนด์ ฝรั่งเศส ไทย มาเลเซีย และจีน

ด้วยจำนวนประชากรกว่า 80% มีอาชีพเกษตรกร ทำให้กัมพูชาสามารถผลิตข้าวได้ 9.31 ล้านตันในปีที่ผ่านมา และจากจำนวนผลผลิตดังกล่าว นอกเหนือจากการนำไปบริโภคภายในประเทศแล้ว กัมพูชามีข้าวเหลือสำหรับส่งออกอีกประมาณ 3 ล้านตันในปี

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (The Asian Development Bank) ได้ให้กัมพูชากู้ยืมจำนวน 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาการค้าข้าว ที่รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต การเข้าถึงสินเชื่อสำหรับชาวนา เจ้าของโรงสี และผู้ส่งออก การเข้าถึงตลาดข้าวในระดับภูมิภาค และระดับโลก และการเพิ่มความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน และระดับประเทศ ซึ่งจะดำเนินไปจนกระทั่งปี 2562

ที่มา Riceonline.com และ ASTVผู้จัดการออนไลน์

ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ (the Agriculture Department) รายงานว่า ประเทศเวียดนามต้องการให้ฟิลิปปินส์ให้การรับประกันปริมาณข้าวที่จะนำเข้าจากเวียดนามในแต่ละปี เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่เวียดนามจะให้การสนับสนุนฟิลิปปินส์ในการขอยกขยระยะเวลาของมาตรการจำกัดปริมาณนำเข้าข้าว (the quantitative restriction on rice imports) ในกรอบขององค์การการค้าโลก (the World Trade Organization) ซึ่งฟิลิปปินส์ต้องการขอยกเวลาไปจนถึงปี 2017 (มาตรการนี้หมดอายุลงไปตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2012)

ทั้งนี้ เวียดนามต้องการที่จะให้ฟิลิปปินส์จัดสรรโควตานำเข้ารายประเทศ (the country-specific rice importation quota) ให้แก่เวียดนามด้วย โดยในขณะนี้ มีเพียง 4 ประเทศเท่านั้นที่ได้รับการจัดสรรโควตานำเข้า ประกอบด้วยประเทศไทยได้รับการจัดสรรโควตาปีละ 98,000 ตัน จีน 25,000 ตัน อินเดีย 25,000 ตัน และออสเตรเลีย 15,000 ตัน โดยในแต่ละปีฟิลิปปินส์มีข้อกำหนดตามกรอบของ WTO ที่จะต้องนำเข้าข้าว (minimum access volume; MAV) ปีละ 350,000 ตัน ในอัตราภาษีนำเข้าในโควตา (tariff rate) ที่ 40% หากนำเข้านอกโควตาจะมีอัตราภาษีที่ 50%

โดยในปีที่ฟิลิปปินส์ได้จัดสรรโควตานำเข้าข้าวแบ่งตามประเทศต่างรวม 163,000 ตัน (โดยได้เปิดประมูลเพื่อจัดสรรโควตานำเข้าข้าวให้แก่ภาคเอกชนไปเมื่อช่วงเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา) และมีการนำเข้าโดย NFA ซึ่งนำเข้าจากบริษัท Southern Food Corporation ของเวียดนามอีกจำนวน 187,000 ตัน ภายใต้ข้อตกลงแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล

ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับ WTO เพื่อขอยกขยเวลามาตรการจำกัดปริมาณนำเข้าข้าว (QR) โดยในช่วงนี้ฟิลิปปินส์กำลังเจรจากับหลายประเทศ เช่น ปากีสถาน สหรัฐอเมริกา และเอลซัลวาดอร์ ซึ่งเป็นสมาชิกของ WTO และมีสิทธิ์ที่จะขอเจรจากับฟิลิปปินส์เพื่อยื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากการที่ฟิลิปปินส์จะขอยกขยระยะเวลาของมาตรการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการเจรจาในเดือน ต.ค. ศกนี้

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สมาพันธ์เกษตรกรอินเดีย ผ่านร่างกฎหมายความมั่นคงทางอาหาร ที่จะให้การอุดหนุนคนยากจนกว่า 800 ล้านคน สามารถซื้ออาหารโดยเฉพาะข้าวในราคาเพียงก.ก.ละ 1.50 บาท (3 รูปี) ข้าวสาลี ก.ก.ละ 1 บาท (2 รูปี) และข้าวฟ่าง ก.ก.ละ 50 สตางค์ (1 รูปี) โดยจะจำหน่ายให้เดือนละไม่เกิน 5 ก.ก. ต่อคน

ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังต้องรอผ่านความเห็นชอบในวุฒิสภา จึงจะมีผลบังคับใช้ได้ และหากผ่านมติ ก็ถือเป็นผลงานสำคัญของรัฐบาลก่อนจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้า นโยบายนี้อาจทำให้ต้องใช้เงินกว่า 6.2 แสนล้านบาทต่อปี (20,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาล ในปีการผลิต 2012/13 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 มาจนถึงวันที่ 25 ส.ค. 2556 สามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 35 ล้านตัน โดยคาดว่าในปีที่รัฐบาลจะจัดหาข้าวได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่าจะจัดหาข้าวให้ได้ 40 ล้านตันในปีนี้

สต็อกข้าวของรัฐบาล ณ วันที่ 1 ส.ค. อยู่ที่ 29.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3% จากจำนวน 28.5 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 7% จากจำนวน 31.5 ล้านตันเมื่อเดือนที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวในปัจจุบันนี้มีจำนวนมากเป็น 2.5 เท่าจากเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดให้มีสต็อกขั้นต่ำที่ 11.8 ล้านตัน และเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดปีการผลิตนี้ (30 ก.ย.) คาดว่ารัฐบาลจะเหลือสต็อกข้าวในคลัง ณ วันที่ 1 ต.ค. ประมาณ 22.5 ล้านตัน เพราะในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. ของปีนี้ รัฐบาลยังคงมีการจัดสรรข้าวให้ประชาชนในปริมาณมาก ประกอบกับที่มีการคาดการณ์ว่าการจัดหาข้าวในปีนี้จะลดลงจากปีที่ผ่านมาด้วย

ที่มา Oryza.com

จีน

สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยทางเว็บไซต์ว่า จีนผลิตข้าวเบ้าได้ 34.07 ล้านตันในปี 2556 ขยับขึ้น 2.4% จากปีที่แล้ว โดยพื้นที่ปลูกข้าวเบ้าของจีนปรับตัวขึ้น 0.5% และที่ 5.79 ล้านเฮกเตอร์ในปีนี้ และให้ผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 1.9% สู่ระดับ 5.89 ตัน/เฮกเตอร์

นายหวาง เจียไฉ นักสถิติอาวุโสจาก NBS กล่าวว่า นโยบายเชิงสนับสนุน และสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปลูกข้าวเบ้าช่วยให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น ขณะที่รัฐบาลจีนได้ปรับขึ้นราคาซื้อข้าวเบ้าขั้นต่ำอีก 240 หยวน/ตันในปีนี้

ทั้งนี้ ข้อมูลก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่า ผลผลิตข้าวช่วงฤดูร้อนของจีนอยู่ที่ 131.89 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.5% จากปีก่อนหน้า จีนคาดว่า การเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะให้ผลผลิตที่ดี หลังจากประสบความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตข้าวในช่วงฤดูร้อน และข้าวเบ้า

ที่มา [สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](http://สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ))